

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM NHỮNG BẤT CẬP DO HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH

*TS. Nguyễn Quốc Văn**

Theo kế hoạch xây dựng pháp luật của Quốc hội, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật PCTN sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV (được tổ chức trong tháng 10 và tháng 11/2016). Tuy nhiên, do nhận thấy các cơ quan soạn thảo thiếu các cơ sở về chính sách trong quá trình xây dựng Dự luật, Quốc hội đã quyết định lùi thời gian xem xét Dự luật đến sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, Khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”. Cơ quan chủ trì soạn thảo Dự luật nhận thấy chưa bao giờ sự cần thiết phải có một chính sách về PCTN đúng đắn, phù hợp, rõ ràng lại cấp bách như hiện nay. Nhằm chia sẻ thực tiễn này; với quan niệm, quản trị dù ở cấp độ nào đều bao gồm 04 chức năng: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, tại Hội thảo này, tác giả chỉ tập trung trao đổi về vấn đề hoạch định chính sách trong quản trị quốc gia về PCTN tại Việt Nam.

1. Tổng quan chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTN

1.1. Các văn bản của Đảng, nhà nước chỉ đạo công tác PCTN

Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về PCTN. Các văn bản thể hiện tập trung chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam về PCTN được ban hành theo trình tự thời gian gồm:

- Ngày 29/6/1992, Hội nghị Trung ương 3 Khóa VII đã ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng (Nghị quyết số 03 - NQ/TW) với mục tiêu là *nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng* phù hợp với yêu cầu khách quan của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị do Đại hội VII đề ra, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế, làm cho dân giàu nước mạnh, giữ vững ổn định chính trị. Tại Nghị quyết này, Đảng đã chỉ đạo *xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh* của cán bộ, đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường và mở rộng giao lưu quốc tế. Vấn đề PCTN của cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết đề cập nhưng chưa đậm nét.

- Ngày 15/5/1996, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TW về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Đây là

* Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ